

17-Giới Đến Sau Giành Chỗ Trái Ngọa Cụ:

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó Trưởng lão Ca-lưu-đà-di ngủ xấu nết lại không nhất tâm khi ngủ nên ngáy to hoặc nghiêng răng, nói mơ hoặc vỗ tay động chân ra tiếng khiến các Tỷ kheo khác không ngủ được. Do nhân duyên này các Tỷ kheo ăn không tiêu, thân thể ồm gầy, buồn bực không vui nên trái ngọa cụ nằm gần nhau, không cho Ca-lưu-đà-di nằm gần; Ca-lưu-đà-di cố tình chen vào trái ngọa cụ để nằm, các Tỷ kheo nói: “Thầy chớ chen vào trong đây nằm, vì sao, vì thầy ngủ xấu nết.. giống như đoạn văn trên cho đến câu buồn bực không vui”, Ca-lưu-đà-di nói: “Các thầy buồn bực không vui thì cứ ra ngoài, còn tôi tự an”, nói rồi giành chỗ trái ngọa cụ. Có Tỷ kheo thiếu dục tri tức hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỷ kheo tăng rồi hỏi Lục quần Tỷ kheo: “Các thầy thật đã làm việc này phải không?” Đáp: “Thật đã làm thưa Thế tôn”, Phật liền quở trách: “Tại sao gọi là Tỷ kheo biết Tỷ kheo ở trong phòng đã trái ngọa cụ trước rồi, mình đến sau lại giành chỗ trái”, quở trách rồi bảo các Tỷ kheo: “Do mười lợi nên kết giới cho các Tỷ kheo, từ nay giới này nên nói như sau:

Nếu Tỷ kheo biết Tỷ kheo trong phòng đã trái ngọa cụ trước, mình đến sau lại giành chỗ để trái, tự trái hay bảo người trái rồi nói rằng: Người nào không thích thì cứ đi ra, thì phạm Ba-dật-đề, trừ nhân duyên.

Biết là tự biết hay nghe người khác nói hay người kia tự nói. Giành trái là người khác không đồng ý mà gắng gượng trái theo ý mình. Tự trái hay bảo người trái ở trước giường nằm hay trái trong phòng, ngoài cửa... đều phạm Ba-dật-đề.

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỷ kheo biết Tỷ kheo ở trong phòng trái ngọa cụ trước rồi, mình đến sau lại trái ngọa cụ trước giường nằm hay ở trong phòng... , trái được thì phạm Ba-dật-đề, không trái được thì phạm Đột-kiết-la; như thế tùy tự trái hay bảo người trái đều phạm Ba-dật-đề và Đột-kiết-la. Nếu Tỷ kheo muốn xúc não người khác nên đóng cửa hay mở cửa, đốt lửa hay tắt lửa, đốt đèn hay tắt đèn, đọc kinh hay trì chú... tùy những việc làm người khác không vui đều phạm Ba-dật-đề.